

CHA LÝ CHỮA BỆNH VÔ HẠN ĐỊNH

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 17.03.2010

Trả lời Phỏng vấn của Ký giả ĐỖ HIẾU, Linh mục NGUYỄN VĂN LÝ nói rõ bệnh tình của Ngài như sau:

“Tôi đã bị tai biến mạch máu não 3 lần. Lần thứ nhất là vào tháng 5-2009, lần thứ hai vào tháng 7 và lần thứ ba vào tháng 11. Ba lần thì mỗi lần lại nặng thêm, riêng lần thứ ba này thì người ta đưa lên trên Hà Nội, vào Bệnh Viện 198 của Bộ Công An. Tại đây người ta xét nghiệm thì người ta thấy có hai đoạn mạch cảnh hai bên cổ thì bị xơ vữa nhiều chỗ, nhiều tụ huyết, nhưng mà cái quan trọng hơn là ở trên hậu chẩm của não bên trái đã có một khối u rộng khoảng 2 centimet và người ta hồ nghi rằng chính vì cái khối u này nó chèn ép một số thần kinh thành ra chân phải và tay phải bị liệt.”

“Sau 4 tháng điều trị thì hiện giờ chân phải có bớt đôi chút nhưng mà vẫn chưa cử động bình thường, còn riêng tay phải thì đã có thể cầm được thìa để ăn cơm nhưng chưa cầm bàn chải đánh răng và chưa cầm bút được, nhưng vẫn có thể đưa tay lên đưa tay xuống để tập thể dục cũng được. Phục hồi lần sau thì chậm hơn lần trước, thành ra lần này đã 4 tháng rồi mà mức độ phục hồi thì nó không bằng lần thứ hai. Riêng về khối u trên não trái thì người ta cũng không nói cho mình biết u đó là u ác tính hay lành tính, và người ta cũng không muốn đụng vào để điều trị vì sợ có khi tai biến gì nguy hiểm, cho nên họ muốn để cho gia đình và Giáo Hội trách nhiệm điều trị chuyện này thì hay hơn.”

Vì bệnh tình như vậy, nên chính CSVN buộc lòng phải đưa Cha LÝ về Huế để Gia đình và Giáo Hội lo lắng chữa trị.

Tôi có một số nhận xét sau đây:

1) CSVN quyết định đưa Cha LÝ về Nhà Hưu Dưỡng Huế để Giáo Hội lo chữa trị. Đây không phải là do lòng nhân đạo mà CSVN thường rêu rao. Đây chỉ là việc tính toán cho cái lợi của mình mà thôi. Thực vậy, chính Cha LÝ đã nói: **“người ta cũng không muốn đụng vào để điều trị vì sợ có khi tai biến gì nguy hiểm”**. CSVN biết rõ rằng Lm NGUYỄN VĂN LÝ đã được cả Thế giới lưu tâm phản đối việc CSVN kết án tù Ngài và nhất là Lực Lượng Giáo dân Công Giáo đang lên mạnh và hoàn toàn ủng hộ sự can đảm đấu tranh của Ngài. CSVN sợ rằng nếu Bệnh viện của Cộng sản chữa trị và nếu Ngài bị chết hay hoàn toàn tê liệt, thì Thế giới, nhất là Lực Lượng Công Giáo sẽ đứng lên kết án CSVN đã giết Ngài như trường hợp Đức Cha NGUYỄN KIM ĐIỀN. Vì vậy chính Bác sĩ Cộng sản tại Bệnh Viện Hà Nội không dám đụng đến u máu trên đầu Ngài. CSVN sợ bị

kết án là đã giết Cha LÝ. Đó là lý do tính toán của CSVN chứ không phải là lòng nhân đạo gì cả. Nếu bệnh tình của Ngài không thuyên giảm hoặc còn gia tăng, thì CSVN sẽ nói rằng đó là trách nhiệm của Giáo Hội chữa trị.

2) Khi Linh mục NGUYỄN VĂN LÝ vào tù, thì Ngài vẫn khỏe mạnh. Ngài cũng không phải là một phạm nhân, mà chỉ bị nhốt tù do sự độc ác độc tài của CSVN mà thôi. Bệnh mạch máu não mỗi ngày mỗi nặng là do việc tù tội mà phát sinh. Trách nhiệm chữa trị phải là từ phía những người tàn ác đã nhốt tù Ngài, chứ không phải là trách nhiệm từ Gia đình hay từ Giáo Hội. Trách nhiệm săn sóc sức khỏe tù nhân và chữa trị là do Nhà Nước độc tài CSVN. Vì vậy, lúc này, dù cư ngụ tại Nhà Hưu Dưỡng, nhưng phí tổn chữa trị cho bệnh của Linh mục NGUYỄN VĂN LÝ phải do Nhà Nước CSVN chịu. Bắt nhốt tù người ta, làm cho người ta bệnh, thì phí tổn chữa bệnh cũng phải do Nhà Nước chịu. Nhà Nước không chịu trả phí tổn chữa bệnh, mà dào cho Gia đình và Giáo Hội, đó là trò khôn lỏi, bất công. Có thể kiện Nhà Nước CSVN về trò bất công, khôn lỏi này.

3) Nhà nước CSVN nói rằng đây là việc đình chỉ ngồi tù trong 12 tháng để chữa bệnh. CSVN không dám chữa bệnh cho Lm NGUYỄN VĂN LÝ, không dám đựng tới u máu ở đầu của Ngài vì sợ nguy hiểm đến tính mạng, thì làm sao CSVN dám quả quyết rằng chỉ chữa trong vòng 12 tháng là khỏi bệnh để rồi bắt Ngài vào tù. Về việc quyết định bệnh đã khỏi hẳn hay chưa phải là do Bác sĩ chữa trị quyết định. Nếu Bác sĩ nói rằng sau 12 tháng, bệnh của Ngài vẫn còn và dù có thuyên giảm nhưng cần tĩnh dưỡng 6 tháng hay một năm nữa, thì CSVN không có quyền bắt con bệnh vào tù. Sự quyết định về bệnh của con bệnh là do Bác sĩ chữa trị. Nếu Bác sĩ thấy rằng hai hay ba năm mà bệnh của Cha LÝ vẫn phải săn sóc, thì Công an không có quyền bắt con bệnh vào tù. **Bệnh máu não của Linh mục NGUYỄN VĂN LÝ có thể kéo dài 5 hay 7 năm hoặc vô hạn định.** Bác sĩ chữa trị mới có thẩm quyền quyết định về thời gian chữa trị.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 17.03.2010

<http://VietTUDAN.net>